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นำเสนอเมื่อ : 9 ต.ค. 2560

“ชัยณรงค์”เดินสายพบองค์กรนายจ้าง
ทำความเข้าใจหักเงินเดือนลูกหนี้กยศ.ส่วนลูกหนี้ห่วงถูกหักเงินจนไม่เหลือพอใช้จ่าย

วันนี้(9 ต.ค.)นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)เปิดเผยว่า
เมื่อเร็ว ๆ นี้ กยศ.ได้หารือร่วมกับสภาองค์กรนายจ้างแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับ
พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
ที่กำหนดให้นายจ้างหักเงินเดือนจากรายได้ของพนักงานหรือลูกจ้างที่เป็นลูกหนี้ของกองทุนฯ ซึ่งเบื้องต้นพบว่า
องค์กรนายจ้างส่วนใหญ่ก็ยังไม่ทราบรายละเอียดในการหักเงินเดือนจากลูกจ้างที่เป็นลูกหนี้ของกองทุนฯ
ดังนั้นจึงเห็นตรงกันว่า กยศ.จะเดินสายชี้แจงผู้ประกอบการ โดยเฉพาะในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ
โดยกำหนดว่าจะเดินสาย 6ครั้ง คือ 5 ภูมิภาค และ ส่วนกลาง ได้แก่ จังหวัดระยอง เชียงใหม่ นครสวรรค์
นครราชสีมา หาดใหญ่ และกรุงเทพฯ โดยจะเริ่มวันที่ 6 พ.ย.2560 ที่จังหวัดระยอง คาดว่าภายในเดือนมกราคม
2561น่าจะเดินสายชี้แจงผู้ประกอบการครบทุกภูมิภาค และจะเริ่มจะหักเงินเดือนลูกหนี้ได้ในปี 2561

ต่อข้อถามว่า ลูกหนี้ กยศ.มีความกังวลว่า
หากนายจ้างหักเงินเดือนแล้วจะทำให้เงินไม่เหลือเพียงพอที่จะใช้จ่าย เนื่องจากหลายคนมีหนี้สินอื่น ๆ ด้วย
นายชัยณรงค์ กล่าวว่า โดยหลักการการหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ กยศ.ต้องเป็นไปตามสัญญาที่ได้กำหนดไว้ ซึ่ง
กยศ.ก็เป็นห่วงในประเด็นนี้เช่นกัน ดังนั้นตนจึงมอบให้เจ้าหน้าที่กยศ.ไปศึกษาหารูปแบบการหักเงินเดือนลูกหนี้
กยศ.ว่า ควรจะหักเท่าไหร่เพื่อไม่ให้ลุกหนี้ได้รับผลกระทบหรือได้รับความเดือดร้อน เช่น ถ้ามีเงินเดือนประมาณ
10,000 บาท จะหักเดือนละ 2,000 บาทอาจจะไม่ได้ แต่จะหักเท่าไหร่ต้องมาพิจารณากัน
แต่ยืนยันจะพยายามให้การหักเงินเดือนเกิดกระทบกับลูกหนี้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

 ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 11.30 น.

 

https://www.dailynews.co.th/education/603221

